
 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕61 

(ครั้งที่ 2) 
วันที่  23  สงิหาคม  ๒๕61 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
--------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์  หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จ ารัส  ช้างพลาย 
3 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี  อนันต์หลาย 
4 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 กิตติ  ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒ ธนกานต์ รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓ อ านวย  หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 สาโรจน ์ ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 สายใจ  ปานอ้น 

10 นางยุพา    แซ่บู๊ ส.อบต. หมู่ 5 ยุพา    แซ่บู ๊
11 นายสมศักดิ์   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 สมศักดิ์  บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 สุภชัย    อ่อนละมูล 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต  สังข์สน 

 

 เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี - 

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕61 (ครั้งที่ 1) 
   เมื่อวันที่  ๑5  สิงหาคม  ๒๕61 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕61  
   เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕61  ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกๆท่าน ท่านใดประสงค์
   จะแก้ไขรายละเอียดในข้อใดระเบียบวาระใด ขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  ผมขอ
   มติทีป่ระชุมรับรองด้วย 

ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
 (วาระท่ี 2 ) 
ประธานสภาฯ ตามที่สภา มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕62  ในการประชุมสภา  เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕61  และ 
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 สภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๓ คน และแจ้งให้สมาชิก ผู้บริหารที่

ประสงค์จะแปรญัตติ  ให้ส่งข้อแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ภายในเวลา        
๑2.๐๐ น. ของวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕61 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
พิจารณาค าแปรญัตติ ในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และรายงาน
ว่าไม่มีผู้ใดส่งค าแปรข้อญัตติ คณะกรรมการแปรข้อญัตติและผู้บริหาร ก็ไม่มีผู้ใดขอ
แปรญัตติ ยังคงหลักการเดิมไว้ทุกข้อ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณในวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงล าดับหัวข้อที่มีการแปรญัตติหรือ
ที่คณะกรรมการแปรข้อญัตติขอแก้ไขเท่านั้น  ซึ่งในกรณีไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและขอ
แก้ไข จึงขอมติสภาเห็นชอบและพิจารณาในวาระท่ีสามต่อเลย 

ที่ประชุม เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้คงร่างเดิม 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ีสามนี้ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายหรือไม่  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบจ านวน  ๑2  เสียง เป็นเอกฉันท์ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ  ด้วยผู้บริหารเสนอญัตติ เพ่ือขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน และขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา 
   ชี้แจงเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาฯ  ขออนุมัติโอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุนค่า
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด งบประมาณ
   อนุมัติ 400,000 บาท ขอโอนเพิ่มอีก 60,000 บาท เป็น 460,000 บาท  
   เนื่องจากงบที่ตั้งไว้ในการติดตั้ง ครั้งแรกจะเป็นค่าอุปกรณ์ ศูนย์ควบคุมเป็นหลัก
   งบจึงไม่เพียงพอ  
   โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุนค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  
   -  โครงการติดตั้งป้ายจราจรเตือนภัย หมู่ 5 งบประมาณอนุมัติ 80,000 บาท  
   คงเหลือ 58,850 บาท โอนลด 58,850 บาท คงเหลือ 0 บาท 
   -  โครงการติดตั้งป้ายจราจรชะลอความเร็ว งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท   
   งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท โอนลด 1,150 บาท คงเหลือ 38,850 บาท  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันดินกั้นน้ า หมู่ 1 
   ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 5 ช่วง สูง 3 เมตร จ านวน 1 ช่วง 
   ยาว 316.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งบประมาณขออนุมัติตั้งจ่าย
   ใหม่ ทั้งสิ้น 361,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.
   2564) หน้า 95 
    
  



 

 

 
-3- 
 

   โอนลดจาก 
   แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   โครงการดาดคลองส่งน้ า คลองนาสามมุม หมู่ 4 งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ 400,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 361,400 บาท งบประมาณ
   คงเหลือหลังโอน 38,600 บาท 
เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีฝ่ายเลขาชี้แจงรายละเอียดมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
   ก่อนที่จะขออนุมัติสภา 
นายอ านาย หลักแหลม กล้องวงจรปิดที่จะด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งคุณภาพเป็นอย่างไร 
เลขานุการสภาฯ  ตามรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถดูภาพในกลางคืนชัดเจน 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรโอน
   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันดินกั้นน้ า หมู่ 1 ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุก
   ท่าน โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ านวน 11 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องขอขยายเวลาเบิกเงินโครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีสภามีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการ 
   ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ จ านวน 672,000 บาท ในการประชุมสภาสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เพ่ือมาด าเนินการในปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2561  เป็นเวลาอีกหนึ่งปี ซึ่งปรากฏว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ 
   ด าเนินการ เนื่องจากยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   วิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 กรณีสภาอนุมัติเงินไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
   ก่อหนี้ผูกพันตามสภาอนุมัติให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีก 1 ปี ด้วยโครงการ
   ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อจึงต้องขออนุมัติสภาขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
   ไปอีก 1 ปี 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
   อีกหรือไม่ 
นางสายใจ ปานอ้น โครงการดังกล่าวได้มีการสรรหาผู้รับจ้างแล้วหรือยัง 
เลขานุการสภาฯ  มีการประกวดราคาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาต่ าสุด
   เป็นผู้ถูกเวียนทิ้งงาน จึงต้องยกเลิกประกาศ  
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติว่าท่านใด 
   เห็นสมควรขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะในวงเงิน 
   งบประมาณ 672,000 บาท ไปอีกหนึ่งปี โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ จ านวน 11 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เลขานุการสภาฯ  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติสภาในการกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2561 เพ่ือไปด าเนินการต่อ เนื่องจากการด าเนินการในปีนี้ โครงการต่าง ๆ 
   ติดขัดเรื่องพ้ืนที่ เรื่องการรับรองแบบของวิศวกร ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  
   2560 และโครงการก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ซึ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ไม่
   สามารถด าเนินการได้ทัน จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติสภากันเงินได้ ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
   เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 ในกรณี
   ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ 
   จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ 
   อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงขออนุมัติกันเงินเพ่ือ
   ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
   1. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ข้างป้อม อปพร. หมู่ 2 งบประมาณ  
   900,000 บาท อยู่ในข้อบัญญัติหน้า 9/23 
   2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
   ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 460,000 บาท อยู่ในข้อบัญญัติ  
   หน้า 4/23 และตามอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ิมเติม 
   ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,400,000 บาท อยู่ในข้อบัญญัติ หน้า 4/23 
   3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท อยู่ในข้อบัญญัติ 
   หน้า 19/23 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าผู้ใด 
   เห็นชอบควรอนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ข้าง
   ป้อม อปพร. หมู่ 2 วงเงิน 900,000 บาท ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV  วงเงิน 
   460,000 บาท ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ วงเงิน 2,400,000 บาท โครงการ 
   ก่อสร้าง สะพานเหล็ก หมู่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท เพ่ือไปด าเนินการอีก
   หนึ่งปี   โปรดยกมือขึ้น    
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ านวน 11 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
เลขานุการสภาฯ  ด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสมอพลือ จะหมดวาระในเดือน
   กันยายน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ 
   ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการและ 
   บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557    
   ข้อ 8 (3) ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภามอบหมายเป็นคณะกรรมการ จ านวน 
   2 ท่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้สภาคัดเลือกจากสมาชิก จ านวน 2 ท่าน 
   เพ่ือแต่งตั้งแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระลง 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้สมาชิกร่วมคัดเลือก
   สมาชิกเพ่ือไปแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วย 
ที่ประชุม  มีมติเลือก นายทนงค์ หลักแหลม และ นายกิตติ ดอกนางแย้ม 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีกฎหมายที่ออกใหม่หลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภา กฎหมายของ 
   ปปช. ในการอนุมัติเห็นชอบของสมาชิกสภา ถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
   ต่อไปสมาชิกสภาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย จึงขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวังการ 
   รับปากชาวบ้านต้องดูด้วยว่า อบต. มีอ านาจหน้าที่หรือไม่ โดยเฉพาะการด าเนินการ
   ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
  เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 
 
 
      

    (ลงชื่อ)    ชวลิต   สังข์สน      ผู้จดบนัทึกการประชุม 
             ( นายชวลิต  สังข์สน ) 
                         เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     ทนงค์  หลักแหลม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
        ประธานสภาฯ 


